

# **ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM**

**PGS, TS. PHẠM TẮT THẮNG<sup>(\*)</sup>  
ThS. PHẠM THÁI HÀ<sup>(\*\*)</sup>**

**Tóm tắt:** Trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ thực tiễn Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có thể rút ra nhiều kinh nghiệm như: nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò của việc thực hiện Chỉ thị; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy; phát huy tính chủ động, sáng tạo; kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân; tăng cường phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị.

**Từ khóa:** Chỉ thị số 05-CT/TW; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Hồ Chí Minh

**Đ**ảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. Từ năm 2007 đến nay, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các cơ quan Trung ương đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên.

## **1. Những kết quả nổi bật**

Một là, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày

<sup>(\*)</sup> Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

<sup>(\*\*)</sup> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

25/7/2016 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối được quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện và tuyên truyền ở các cấp, các ngành, các cơ quan.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện những nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, quy định cụ thể về nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lãnh đạo cấp ủy đảng trực thuộc thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và đưa vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Qua đó, đã kịp thời phát hiện ưu điểm để phát huy và nhận diện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót tại các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương coi trọng công tác sơ kết, tổng kết nhằm phát hiện và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*Hai là, tổ chức hiệu quả việc tuyên truyền, quán triệt, nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị*

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa, cũng như các chuyên đề hằng năm. Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt có tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đều đạt từ 90% trở lên; 61/61 đảng ủy trực thuộc hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề hằng năm. Nội dung kế hoạch về cơ bản đã đề ra được những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; đồng thời, gắn trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng ủy Khối. Sau mỗi đợt học tập, các cấp ủy chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và nộp về cấp ủy cấp trên để theo dõi, đánh giá chất lượng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chuyên đề cũng như tạo thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt; việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Do đó, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã có bước chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và tổ chức thực

hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; coi trọng tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các đảng bộ trực thuộc. Biên tập và phát hành “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013 - 2018”; “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2016 - 2018”; biên tập và phát hành cuốn sách “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”; phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xây dựng phóng sự “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” được phát sóng trên VTV1; giới thiệu gương điển hình, phối hợp ghi hình, tham gia giao lưu gặp mặt “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức... Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tiện ích Trang tin Thông tin điện tử, Thông tin sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối, thông tin công tác xây dựng Đảng của một số đảng ủy trực thuộc, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, hình ảnh phản ánh kịp thời gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*Ba là, xây dựng và thực hành chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên*

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, trong đó nhấn mạnh nội dung xây dựng gương đảng viên theo phương châm “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương”. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao

ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy đảng đã tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả; đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức, nhiều đảng ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

*Bốn là, thực hiện bốn nội dung đột phá trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW*

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định bốn nội dung đột phá trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bước đầu thu được các kết quả tích cực.

Xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu được các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt thực hiện nghiêm túc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện triệt để các quy định, đồng thời

phát huy tính tự giác của cán bộ, đảng viên thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm, trên cơ sở đó phát huy tốt trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt quy định tiếp công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo môi trường làm việc lành mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối chú trọng thực hiện thông qua việc giảm số lượng các văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện; đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm đi đối với phát huy việc tự kiểm tra, giám sát; đổi mới phương pháp, tổng kết; tăng cường đối thoại với đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự chuyên biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội thông qua việc đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò, chức năng của tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đánh giá, xếp loại, 100% các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện rõ hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ đối với việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*Năm là, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW*

Nhiều mô hình sáng tạo, điển hình, như: Đảng bộ Cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, Đảng bộ Trung tâm Vũ trụ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam... và nhiều cá nhân tiêu biểu đã được Đảng bộ Khối tuyên dương và nhân rộng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao tặng 130 bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể: năm 2018, khen thưởng, tặng bằng khen cho 13 tập thể; năm 2019, khen thưởng, tặng bằng khen cho 46 tập thể, 34 cá nhân; năm 2020, khen thưởng, tặng bằng khen cho 21 tập thể và 16 cá nhân<sup>(1)</sup>.

## **2. Kinh nghiệm**

*Một là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối về vai trò của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW*

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối nhận thức rõ việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân được nâng cao nhờ vào sự đổi mới công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW. Do đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phần lớn các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

*Hai là, phát huy tính chủ động, sáng tạo, xác định các nội dung đột phá trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW*

Đảng ủy Khối đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và

các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đề cụ thể hóa, sớm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Các đảng bộ trực thuộc phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập các chuyên đề, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức, xác định các công việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo giải quyết. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối được đổi mới theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả thực hiện.

Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

*Ba là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị*

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, thực hiện nội dung nêu gương “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, trong phát huy và thực hành dân chủ, trong thực hiện yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng.

*Bốn là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW*

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. Từ tháng 5/2016 đến hết năm 2020, toàn Đảng bộ Khối đã tiến hành gần 800 cuộc kiểm tra, giám sát,

khảo sát về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó: đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối thực hiện hơn 700 cuộc; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thực hiện gần 100 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại các đảng ủy trực thuộc<sup>(2)</sup>.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, các đảng bộ trực thuộc trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã kịp thời hướng dẫn, khắc phục một số hạn chế, phát huy được ưu điểm, tính tích cực từ các gương điển hình, từ cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị; từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ □

---

<sup>(1)</sup> và <sup>(2)</sup> Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo cáo số 21-BC/ĐUK ngày 27/4/2021 sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2021